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รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 4/๒๕๖4 
ในวันพุธที่ 24  พฤศจิกายน  ๒๕๖4   

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) และแบบการประชุมออนไลน์ 

 
ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
  ๒. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
  4. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเนิด 
  5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
  6. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ 
  7. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
  8. อาจารย์ ดร.อภิชญา  พัดพิน 
  9. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
  10. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
  11. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
  12. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
  13. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
 14. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 

  15. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
  16. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์

  17.นางบุษบา  เหมือนวิหาร 

  18.นางสาวน  าพัก ข่ายทอง 

  19.นางผ่องศรี พิกุลทอง 

  20.นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช 

  21. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
  22. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
  23.นางสาวกันยา  มั่นคง 
  24.นางสาววรฤทัย  ภู่สงค ์
  25.นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร 
  26.นางสาววิลาวลัย์  ปิ่นมณี 
  27.นางสาวศิชา  สังวารวงค ์
  28.นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ 
  29.นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
  30. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
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  31. นายเอนก  บัวส าลี 
  32. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
  33. นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
  34. นายมนตรี  ประชุม 
  35. นายวทัญญู  สังข์ค า 
  36. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
ข.  กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม   
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
  4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
  5. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
  6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
  7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
  8. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
  9. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
  10. นางสาวนฤชล เขื่อนยัง 
  11. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
    
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 76.59 % แลว้   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. ผลประเมินการผ่านเกณฑ์รับรองการเป็นส านักงานสีเขียว อาคารหลักสูตร
บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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     มติที่ประชุม 
     รับทราบและขอชื่นชมในการด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียวและขอให้
ด าเนินการต่อไปเรื่อย ๆ จนเป็นกระบวนการท างานหลักของหน่วยงาน 
     2. การต่ออายุโครงการส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
ปีงบประมาณ 2565 
     ความเป็นมา 
     ตามที่ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส านักงานสีเขียว ระดับประเทศในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม ๙๔.๒๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรักษามาตรฐานเป็นระยะเวลา 3 ปี (2561 - 2563)  
ซึ่งครบก าหนดของการผ่านเกณฑ์การรับรองแล้ว ดังนั น ปีงบประมาณ 2565 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) จึงเห็นควรต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียวต่อไป เพ่ือความต่อเนื่องและยั่งยืน 
    
    แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ การต่ออายุโครงการส านักงานสีเขียว ปีงบประมาณ 2565 
 
     มติที่ประชุม รับทราบให้ด าเนินการต่อเนื่องและเป็นโครงการที่ดีตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั งที่ 3/๒๕๖4 วันพุธที่ 25 สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั น  8 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี
จ านวน 7 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี  

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/๒๕๖4 วันพุธที่ 25 สิงหาคม  ๒๕๖4 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   วาระท่ี 3.1 มาตรการการใช้ห้องประชุม (เพิ่มเติม) 
   ความเป็นมา  
    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  ได้มีนโยบายในการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  (อาคาร  14)  เป็นอาคารที่เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว  (Green 
Office)  ตั งแต่ปี พ.ศ.2561 – 2564 และมีมาตรการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องออกมาให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ นั น  

เพ่ือให้การเป็นส านักงานสีเขียวของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ห้องประชุมในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร  14) (เพ่ิมเติม) 
   1. การใช้ห้องประชุมที่มีระบบภาพและเสียง เช่น ห้องประชุมชั น 4 และ ชั น 8 ผู้ขอใช้ควรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพ่ือท าการทดสอบระบบก่อนการใช้งาน จ านวน 1 วัน  
   2. ไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้ห้องประชุมกระท าการจัดการทดสอบระบบภาพและเสียงเอง 



๔ 

 

ก่อนได้รับอนุญาต 
   3. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์การประชุม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแทปเล็ต  
ออกจากห้องประชุมก่อนได้รับอนุญาต (กรณีชั น 8) 
   4. หากมีการจัดกิจกรรมที่มีผู้บริหารจากระดับกระทรวง จังหวัด หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
ให้ระบุการขอใช้พลังงานลงในบันทึกการขออนุญาตจัดกิจกรรมนั น ๆ 
   
 

   ประเด็นเพื่อทราบ มาตรการการใช้ห้องประชุม (เพ่ิมเติม) 
 
  มติที่ประชุม 
   รับทราบ และมอบหมายหมวดที่ 2 เผยแพร่ พร้อมทั งใส่ในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ 
บันทึกถึงทุกหน่วยงานในกรณีใช้ห้องประชุมที่เป็นภารกิจของหน่วยงานคณะ/ส านักเห็นควรใช้ของหน่วยงาน
ท่านเองแต่ถ้าหากเป็นกรณีจ าเป็นเห็นควรใช้ส่วนกลางได้ 
  
   วาระท่ี 3.2 การประชุมโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม 
   ความเป็นมา 
   ด้วย ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 เกณฑ์ส านักงานสีเขียวและมาตรการการใช้ห้องประชุมและการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรง
มากขึ น  กรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงก าหนดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลและโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม หรือ E-Meeting หรือ โปรแกรม Zoom 
ทุกครั ง เพ่ือการประหยัดพลังงานและการลดปริมาณการใช้กระดาษท่ีลดลง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
  
   ประเดน็เพื่อทราบ การประชุมโดยการใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชมุ 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  
   วาระท่ี 3.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดเก็บรายงานขยะมูลฝอย 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี ปัจจุบันได้มีการรณรงค์การลด ลด เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมภายในอาคารและ
ก าหนดให้แม่บ้านเป็นผู้จดบันทึกรายเดือนตามถังขยะทั่วไป นั น ในการนี  เพ่ือเป็นการควบคุมการลด ละ เลิก
การใช้ถุงพลาสติก และโฟม อย่างจริงจัง ทางกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดท าระบบการรายงาน
ขยะ RTS ขึ น เพื่อให้ผู้พิทักษ์ขยะด าเนินการสอดส่อง ตรวจตรา เป็นก าลังส าคัญในการช่วยรณรงค์ไม่ให้ 
มีถุงพลาสติกและโฟมภายในอาคาร จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดเก็บรายงานขยะมูลฝอย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๕ 

 

    วาระท่ี 3.4 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุมครั งที่ 3/2564 
    ความเป็นมา 
   ตามท่ีกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมครั งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
โดยให้มีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นั น ในการนี  ทางเลขานุการจึงน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)ที่อาจจะแล้วเสร็จและอาจจะอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมจึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ดังเอกสารแนบตามระเบียบวาระนี ) 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ/มติที่ประชุมครั งท่ี 3/2564 
 
   มติที่ประชุม  
    รับทราบและเห็นควรด าเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะท่ีก าหนด 
 

ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุมครั้งที่ 
3/2564 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

1. ค่าไฟฟ้ามีจ านวนเพิ่มมากขึ นตั งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564 

จัดตั งผู้พิทักษ์ไฟฟ้าทุกห้อง
ส านักงานและคอยรายงานผลการ
เปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศและไฟ
หากมีผูไ้ม่ปฏบิัติตามจะด าเนินการ
บอกกล่าว 

นางสาวอุทุมพร  
สอนบุญเกดิ 

/  

2. ขอความร่วมมือจดัส่งปรมิาณการใช้
ทรัพยากร 
เป็นประจ าทุกเดือน 

แจ้งการติดตามการจัดส่งปริมาณ
การใช้ทรัพยากรผา่นช่องทางLine  
ทุกเดือน 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์

/  

3. การสร้างแบบฟอร์มหรือระบบรายงาน
ผลการด าเนินการลดปรมิาณขยะและ
ไฟฟ้าให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั ง 

จัดท าระบบรายงานผลการ
ด าเนินการพบเจอปริมาณขยะในแต่
ละวัน 

นายธนกฤต ภูโอบ /  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี 4.1 พิจารณาทบทวนค าสั่งกรรมการสิ่งแวดล้อม  
         อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)    
  ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  ได้มีการจัดตั งกรรมการสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปแล้ว นั น อนึ่ง เนื่องจากได้มีกรรมการบางท่านได้เกษียณอายุราชการ  หรือ มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารใหม่ ดังนั น จึงขอน าเสนอให้กรรมการร่วมกันทบทวนกรรมการสิ่งแวดล้อมประจ า
อาคารให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าหมวดต่าง ๆ ของเกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 จึงขอน าเสนอต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา (เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี )  
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาทบทวนค าสั่งกรรมการสิ่งแวดล้อม 
 

   มติที่ประชุม มอบหมายประธานหมวดแต่ละหมวดพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมตามค าสั่ง 



๖ 

 

 

    วาระท่ี 4.2 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ไตรมาสที่ 4 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มีการจัดเก็บข้อมูลและการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๆ เดือน นั น ส าหรับอาคาร 14 ต้องรักษามาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564  แสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือยื่นต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียว  
กรรมการสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดให้ทุกหมวดรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาประจ าทุก ๆ เดือน หรือ รายไตรมาส จึงขอให้ประธานหมวดหรือ
เลขานุการแต่ละหมวดน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามหมวดดังกล่าวต่อกรรมการสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) ไตรมาสที่ 4 

 

   มติที่ประชุม  
   1. เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
   2. เห็นควรเพิ่มนายวิทยา  ศรีนรคุตรเป็นหัวหน้าชั นในการน าหนีไฟ ชั น 3 
   3. ปรับระบบและกลไกการจัดซื อจัดจ้างสิ่งที่น่าจะใช้ตรวจผลปฏิบัติงานของคู่สัญญา เช่น
งานจ้างก่อสร้าง ควรจะก าหนดแนวปฏิบัติให้คนที่เข้ามาปฏิบัติหรือรับจ้างงานก่อสร้าง อะไรบ้าง การอัพเดท
ข้อมูลจะเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์พัสดุ 
   4. ศึกษากระบวนการในการจัดการขยะติดเชื อ 
   5. ปรับปรุงคู่มือต่าง ๆ เช่น คู่มือลดมลพิษทางเสียง แสง อากาศ ให้เป็นปัจจุบัน 
   6. ควรมีแผนรองรับหรือมาตรการมลพิษทางอากาศ (PM2.5) 
   7. ควรสื่อสารให้บุคลากรและนักศึกษารับรู้เรื่องการเป็นส านักงานสีเขียวของอาคาร 14 
มอบหมายให้หมวดที่ 2 ด าเนินการ และประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง 
และควรมีการตรวจตราอยู่ด้านล่างตึก 
 
   วาระท่ี 4.3 พิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวและแผนฝึกอบรม  
         ประจ าปีงบประมาณ 2565 
   ความเป็นมา 
   ด้วย อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) จะด าเนินการต่ออายุการเป็นส านักงาน 
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินโครงการส านักงานสีเขียว และเพ่ือ
เป็นการวางแผนการด าเนินงาน ดังนั น อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) จึงต้องมีการจัดท า
แผนการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวและแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 จึงขอให้
กรรมการสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
      



๗ 

 

   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวและแผน
ฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

   มติที่ประชุม  
   เหน็ชอบแผนการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวและแผนฝึกอบรม 2565 โดยให้
ด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 
   วาระท่ี 4.4 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารต่อการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มีการด าเนินงานโครงการส านักงาน 
สีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๆ เดือน นั น ที่ประชุมจึงขอให้ประธานและกรรมการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส านักงาน 
สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารต่อการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
 

   มติที่ประชุม  
   1. เพ่ิมเติมปัญหาอุปสรรคประจ าหมวดและน าเสนอแนวทางแก้ไข 
   2. ผลลัพธ์ของส านักงานสีเขียวเป็นที่ประจักษ์ เช่น การประหยัดพลังงาน และดีต่อสุขภาพของพนักงาน 
   3. การสร้างเครือข่ายของส านักงานสีเขียวในปีถัดไป 
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
    1. กลุ่มไลน์ Green Office ให้แต่ละหมวดรายงานผลการด าเนินงานเพื่อไว้ส าหรับรายงาน 
ด้านการสื่อสารสามารถใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2. ของบประมาณจัดซื อเครื่องวัดแสงภายในอาคารต่อไป 
 
 

เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



๘ 

 

ภาคผนวก 
ภาพการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4/2564 

 
 

       
 
 

       


